

## คุณคือใคร...ใครคือคุณ....ตามหลักโหราศาสตร์ (2)

นำเสนอเมื่อ : 15 พ.ค. 2552

### กรกฎ (16 ก.ค.- 15 ส.ค.)

**หนุ่มกรกฎ** : เขาเป็นชายหนุ่มผอมโหนว อารมณ์จะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา จน คุณเองต้องแปลกใจ แต่คุณเชื่อมั่นนี้แหละเสน่ห์ของหนุ่มกรกฎ เขา ค่อนข้าง ขี้อาย และเป็นคนที่แคร์สังคมมาก ๆ เขาจะคอยระวังอยู่เสมอว่า คนรอบข้างคิดอะไรกับเขา เพราะความหวาดระแวงนี้เอง ทำให้เขามีท่าทีเหมือนจะเย็นชา และกลายเป็นคน ลึกลับซับซ้อน ที่คุณอยากจะค้นหาสิ่งที่ซ่อนอยู่ในตัวตนของเขา อย่างไรก็ตาม ถ้าเขาเกิดอยากได้อะไร ขึ้น มาซักอย่างหนึ่ง เขาจะคอยจู่ ร้อโอกาสทอง และจังหวะเวลาดี ๆ ที่จะควาสิ่งที่ตัวเองอยากได้มาครอบครอง พอได้มาอยู่ในกำมือแล้ว เขาไม่มีวันปล่อยเด็ดขาด เพราะเขาถือว่า สิ่งนั้นเป็นของเขา หนุ่มกรกฎ เป็น คนที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการกว้างไกล เป็นหนุ่มที่ชอบอยู่บ้าน สุภาพ และอ่อนโยน พร้อมที่จะ ปกป้องคนที่เขารักเสมอ เขาติดหู รักษาฟอร์มสุดฤทธิ์ ถ้าต้องจ่ายเพื่อให้ตัวเองดูดีในสายตา คนอื่นแล้ว ละก็ เขาพร้อมที่จะจ่ายไม่อั้น

ถ้าคุณอยากชนะใจเขา คุณต้องใจเย็นนิดหนึ่ง เพราะเขาไม่พร้อมจะร่วมหอลงโรงกับใครแน่ ถ้าเขายังไม่พร้อม โดยเฉพาะเรื่องความมั่นคงทางด้านการพหุสิน ที่สำคัญเขาค่อนข้างขี้อาย อะไรที่เป็นของเขา คนอื่นห้ามแตะ ถ้าคุณมี กิ๊ก อายาให้เขาจับได้ เขาชอบผู้หญิงอารมณ์ดี และใจเย็นพอที่จะเจอกับ อารมณ์ขี้บ่นๆ ลงๆ ของเขา

**สาวกรกฎ** : ผู้หญิงขี้อาย ที่พร้อมจะติดตามคุณไปทุกที่ ถ้าเธอรักคุณ และเธอจะเสียใจมาก มาก ถ้าเธอรู้ว่า มีใครก็ตามแอบนินทาเธอ เพราะเธอเป็นพวกแคร์สังคมนั่นเอง สาวกรกฎบางคนที่ได้อิทธิพลจากราศี อื่นๆมาบ้าง เธอดูเหมือนจะเป็นสาวใจกล้า แต่เชื่อเถอะ เธอไม่ถึงกับบาบิ ดุดจะซิกลวดวยซ้ำ ยิ่งงยิ่งง เธอก็ยังต้องการให้มีใครซักคนมาเป็นผู้นำเธออยู่ดี เธอเป็นสาวเจ้าอารมณ์ ข้างอ่อนไหว เธอเชื่อว่า เงิน บันดาลความสุขให้เธอได้ แต่ก็ไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต เพราะฉะนั้นเธอไม่สน หรือกว่าคุณจะ ยากดี มีเงินแค่นั้น คุณกับเธอช่วยกันหา ช่วยกันเก็บได้ ไม่นาน สาวราศีนี้จะขี้อาย ถ้าเธอรักคุณเมื่อไหร่ คุณจะ เป็นคนที่โชคดีมาก เพราะเธอพร้อมจะทำเพื่อคุณได้แทบทุกอย่าง แต่อย่าทำให้เธอโกรธละ เพราะเธอพร้อมจะเดินไปจากคุณได้อย่างไม่เหลือเยื่อเยียนเหมือนกัน

หนุ่มคนไหน ต้องการจะจีบสาวราศีนี้ คุณต้องมั่นใจว่า มีความรักให้กับเธออย่างแท้จริง เพราะนอกจาก เรื่อง งานแล้ว เรื่องความรักเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเธอ ไม่วาจะรักแบบไหน เพราะความรัก ทำให้เธอมี ความสุข แต่ถาคุณขี้อายอย่าเลือกสาวราศีนี้ เพราะเธอจะตามติดคุณเป็นตั้งเมเลยละ

## ราชสีสิงห์ (16 ส.ค.- 15 ก.ย.)

**หนุ่มสิงห์ :** หนุ่มราชสีสิงห์ มาดสุ่ม ดุ่มนงค์ แกรมหยิ่งทะนงเล็กน้อย เป็นหนุ่มที่ดู อ่อนโยนใจดี พุดจาซ่าแต่ชัดเจน เหมือนออกคำสั่งในบางครั้ง มักเป็นจุดศูนย์กลาง ในหมู่มิตร ทั้งๆที่ดูเป็นผู้ชายธรรมดาๆ คนหนึ่ง ชอบความเป็นผู้นำ แม้จะดูขี้อาย เป็น คนที่มองโลกในแง่ดีเสมอ มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ให้ความเคารพนับถือ ผู้อาวุโส แต่ราชสีสิงห์ผู้หยิ่งทะนง จะไม่ยอมยกมือไหว้กับใครเด็ดขาด เป็นพวกฆ่าได้หยามไม่ได้ เป็นคน โมโหร้าย แต่โกรธแค้นเดี๋ยวเดียวก็หาย เขาเป็นหนุ่มที่ชาญฉลาด เป็นนักวางแผนที่ดี มีความสามารถ สืบเนื่องจาก ความเป็นผู้นำของเขา ถ้าเขาส่งงาน เขาต้องการให้คนทำตามคำสั่งของเขา อย่าทำนอกเหนือ คำสั่ง เพราะ เขาจะไม่ชอบอย่างงมงาย หนุ่มสิงห์เป็นที่ปรึกษาที่ดี แต่กับปัญหาของตัวเองกลับแก้ไม่ค่อยได้ หนุ่มราชสีนี้ ส่วนใหญ่จะมีเสน่ห์ น้อยคนมากที่จะไม่มีแฟนเป็นตัวเป็นตน เพราะเขาขาดความรักไม่ได้ และที่ขาดไม่ได้อีกอย่างก็คือ การจ่ายเงิน เขาจึงอาจมีปัญหารื่องเงินอยู่บ่อย ๆ เขาเป็นหนุ่มที่ขยัน ทำงาน ตัวเป็น เกลียวหัวเป็นนือด แต่เวลาเขาเที่ยวเขาก็เที่ยวแบบสุดๆได้เหมือนกัน และเป็นหนุ่มที่โรแมนติกมาก

ไม่ยากเลย ถ้าคิดจะจับหนุ่มราชสีนี้ คุณต้องเป็นคนสวย อย่างน้อยก็ต้องดูดีพอที่จะ เดินเยื้องกราย คู่กับ ราชสีห์อย่างเขา เชื้อฟุ้งคำสั่งเขา หูมออกคำสั่งกับเขา เพราะเขาจะโกรธมาก และเวลาที่เขาโกรธ คุณต้อง ใจเย็นให้ถึงที่สุด แบบเดียว มรสุ่มรายก็จะผวนพ่นไป ที่สำคัญ อย่าทำให้เขารู้สึก เสียหน้าหรือเสียฟอร์ม เด็ดขาด ก็บอกแล้วไงว่า หนุ่มราชสีนี้ ฆ่าได้หยามไม่ได้

**สาวสิงห์ :** สาวผู้โดดเด่น สง่า ระเหิดระหง มาดมั่น มีความเป็นตัวของตัวเอง เสื้อผ้าต้องดูดี ไม่โหล เครื่องประดับจะต้องสวยแปลกไม่เหมือนใคร สาวสิงห์ชอบความเป็นผู้นำไม่ต่างจากหนุ่มสิงห์ โมโหร้ายไม่เบา เป็นพวกมีความจำเป็นเลิศ ชอบเก็บของเก๋ๆ ที่มีค่ากับความทรงจำ เธอชอบความสมบูรณ์แบบ ชอบคำชม แต่ไม่ชอบความจน ถ้าเป็นไปได้อะไรก็ทำ และทรัพย์สินในกระเป๋าเอื้ออำนวย เธอชอบที่จะใช้ชีวิตหรูหรา เป็นสาวนัก กีฬา เธอไม่ใช่สาวโรแมนติก ไม่ชอบอะไรที่หวานจนเลี่ยน เป็นคนใจกว้าง หนักต่ายิ้มแย้มแจ่มใส แต่ เธอจะระมัดระวังอย่างมากในการคบหาสมาคมกับคนแปลกหน้า กว่าคุณจะได้ใกล้ชิดกับสาวราชสีนี้ ต้องใช้ เวลารานานพอควร กว่าเธอจะยอมรับ

หากคุณหวังจะจับสาวราชสีสิงห์ คุณต้องมีความพร้อม โดยเฉพาะเรื่องฐานะและชาติตระกูลสาวราชสีสิงห์นี้ หนีไม่พ้นกับความลำบาก ประเททกักกันเกลือกิน มาไซ้กับเธอไม่ได้ อย่าใจเธอใจเธอ ไม่จำเป็นต้องซื้อ ของแพง แต่ของกำนัลที่คุณจะให้กับเธอ ควรจะดูดี แปลกตาไม่เหมือนใคร แค้นนี้ถูกใจเธอแล้ว แต่ขอ เตือน นิดครั้งแรกกับสาวราชสีสิงห์ คุณควรพาเธอไปดินเนอร์ในร้านอาหารหรูๆ หน่อย อย่าพาไปกินข้าว แกงข้างทางเด็ดขาด เราเตือนคุณแล้ว...

## ราศีกันย์ (16 ก.ย.- 15 ต.ค.)

**หนุ่มกันย์** : ชายหนุ่มคนนี้ไม่ชอบให้ใครมาวิจารณ์ตัวเขา เขาชอบความสมบูรณ์แบบ แบบไม่ว่าจะลงมือทำอะไรทุกอย่างต้องไม่มีข้อบกพร่อง เขาคิดเสมอว่าสิ่งที่เขาลงมือทำนั้นถูกต้องแล้ว เขาไม่ใช่ผู้ชายที่ไม่ฟังใคร ด้วยความที่เขาเป็นคนฉลาด เขาจะฟังคนอื่น ถ้าเขาเห็นว่าความคิดเห็นนั้นนำมาพัฒนาตัวเขาได้ เป็นหนุ่มที่ปรับตัวได้ดี ญาติต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงในชีวิต เป็นชายหนุ่มที่ไซเงินเป็น จะมีพุ่มพู่เพียงบางตาของซินัน เป็นของที่เขาอยากได้จริงๆ เขาจะไม่เสียตังเงินเลย เป็นคนโรแมนติก ถารักแล้วละก็ คำพูดหวานๆ ความห่วงใย จะมีให้กับคนที่เขารักเสมอ ถ้าเขาจะเลือกผู้หญิงซักคน เขาจะขอประเภท แต่งตัวดี ดูสะอาด ดู ถึงแมสาวคนที่เขาเลือกจะสวย เขาก็ชื่นชมนัดไหน สาวคนนั้นก็อาจมีข้อด้อยให้เขาติจนได้ เช่น หูทู่ หรือปากบางเกินไป เป็นหนุ่มเงาะระเบียบ ทุกอย่างต้องเป็นไปตามตารางเวลาที่เขาวางไว้ ถ้ามีอะไรผิดไป เล็กน้อย เขาก็จะหงุดหงิด เป็นคนเอาใจยาก ข้างเลือก ติดจะจู้จุกจิกเลยละ

ถ้าคุณสาวๆ คิดจะเลือกหนุ่มราศีกันย์ คุณต้องเนียบสุดๆ ก่อนออกเดทกับเขา ต้องสำรวจตัวเองให้ละเอียด ถิ่นไหน ที่สำคัญคุณสาวๆต้องใจเย็นหน่อยนะ เพราะเขาคอนข้างเอาใจยากอยู่ซักหน่อย ทำไมนะเหรอ ก็ไม่ว่าเรื่องกินเรื่องเที่ยว เขาจะเรื่องมาก แต่ถาคุณไม่ละความพยายาม และทำให้เขารักคุณได้แล้วละก็ คุณเป็นสาวที่โชคดีนะ เพราะถาเขารักใครแล้ว เขาจะดีกับคนที่เขารักมากๆ คุณต้องตอบแทนเขาด้วยความรักด้วยเช่นกัน เพราะเขาเป็นหนุ่มที่แสวงหาความรักมากๆ คนหนึ่ง

**สาวกันย์** : มองแล้วสาวราศีนี้จะดูหยิ่งๆ เดินไปไหนมาไหน ก็จะเซ็ดตลอด เป็นสาวที่พูดจาตรงไป ตรงมาเป็นคน แคลวคล่อง ว่องไว ทำอะไรเร็ว และก็ไม่ได้หยิ่งหนาหนุ่มกันย์เลย ในเรื่องของความ สมบูรณ์แบบ เธอจะละเอียดอ่อน มากในเรื่องของการแต่งตัว เสื้อผ้า ผมผม ต้องดูดีตลอดเวลา เป็นสาวที่ ฉลาดเฉลียว แต่มักจะท้อใจเสมอ เวลาเจอกับ อุปสรรค สาวกันย์จะรับไม่ได้เลยกับพวกที่ทำตัวหยาบคาย หรือการพูดคำหยาบ แต่เธอจะปลื้มกับหนุ่มที่ดูสุภาพมากๆ เป็นสาวที่มีความจำดี เก็บความลับเก่ง ด้วยความที่เป็นคนชอบความสมบูรณ์แบบ ทำให้เธอจะไขความพิถีพิถันอย่างมากในการเลือกซื้อสิ่งของ เครื่องใช้ส่วนตัว อยู่แปลกใจ เพราะสาวกันย์จะใช้เวลาในการ เลือกเฟ้นหาของเครื่องใช้ นานมาก เธอเป็น สาวขี้อาย แต่ใจแข็งไม่น้อย ไม่ว่าจะอยู่ในอารมณ์เศร้าขนาดไหน คุณจะไม่ค่อยได้เห็นน้ำตา ของสาว กันย์ซักเท่าไร เธอชอบคำพูดหวานๆ จากคนรอบข้าง แต่ตัวเธอเองกลับไซคำพูด ที่ไมนาฟังนักับคน ที่เธอไม่ชอบ เวลาทำงานเธอจะจริงจัง และหวังผลสูง เพราะฉะนั้นเธอจึงเครียดงาย

ถ้าคุณคิดจะจีบสาวกันย์ ก็ต้องตรงเวลา ทำตัวให้สุภาพที่สุด อย่าทำกริยาหยาบด้ายเด็ดขาด คุณต้องฉลาดทันคนเหมือน กับเธอ แต่งกายสะอาด ให้เกียรติผู้หญิง เป็นคนตรงต่อเวลา ถาเธออ่อน คุณจะต้องมีของกำนัลมาขอโทษ ดอกไม้ออกใหญ่ หรืออาหารค่ำแสนโรแมนติก จะทำให้เธอหายโกรธ เธอชอบให้คนเอาใจ และห่วงใยเธอ